



## ประกาศเทศบาลตำบลชะเมา

### เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะเมา

ตามที่เทศบาลตำบลชะเมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะเมา ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ และดำเนินการสรรหาในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะเมา โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลตำบลชะเมา จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียงตามลำดับที่ และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่ได้มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งสละสิทธิการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาฯ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือหากเทศบาลตำบลชะเมาได้แจ้งหรือประสานให้มารายงานตัวขอรับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว กรณีไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในลำดับถัดไปบรรจุและแต่งตั้งแทน

๓. การสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ แล้ว หรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรฯ ไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลชะเมาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และสัญญาจะเป็นอันยกเลิก

๔. เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลตำบลชะเมาจะแจ้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเอกชัย คงปาน)

นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลชะเมา ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นางสาวเพ็ญพร คงปาน	เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบซึ่งเทศบาลตำบลชะเมาจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖	นางเลขา คงด้วง	เทศบาลตำบลชะเมา จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบ ซึ่งเทศบาลตำบลชะเมาจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป



(นายเอกชัย คงปาน)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา